

Số : 956/TB-KHTC

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v mở tài khoản thẻ ATM Agribank cho cán bộ viên chức, người lao động của trường Đại học Nông Lâm

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn Trường

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam là một trong những ngân hàng cung cấp nhiều gói dịch vụ tiện ích cho mọi đối tượng trong cả nước.

Để góp phần thuận tiện cho cán bộ viên chức và người lao động của Nhà trường trong giao dịch tài chính, Nhà trường triển khai mở thêm cho mỗi cá nhân là cán bộ viên chức, người lao động trong Trường 01 tài khoản thẻ ATM Agribank miễn phí.

Bắt đầu từ tháng 10/2016, Nhà trường sẽ thực hiện chi trả tiền lương hàng tháng và các khoản thu nhập khác cho cán bộ viên chức, người lao động qua qua tài khoản thẻ ATM của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Để thực hiện việc mở tài khoản thẻ ATM Agribank cho cán bộ viên chức và người lao động được kịp thời, Nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai thông báo tới toàn thể cán bộ viên chức và người lao động của đơn vị một số nội dung sau:

1. Cung cấp thông tin cá nhân phục vụ mở tài khoản thẻ ATM Agribank; điền thông tin và ký kết Hợp đồng sử dụng thẻ với Ngân Hàng Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (Theo mẫu đính kèm).

2. Mỗi cán bộ viên chức và người lao động nộp: 01 bản photo chứng minh thư nhân dân và 01 ảnh thẻ (3x4) có ghi họ tên ở mặt sau ảnh thẻ.

Bảng danh sách thông tin cá nhân, hợp đồng sử dụng thẻ và các giấy tờ có liên quan đề nghị các phòng ban, khoa, trung tâm...tổng hợp theo đơn vị và nộp tại phòng Kế hoạch tài chính (Phòng C102) trước ngày 19/9/2016 và bản mềm mẫu kê khai thông tin cá nhân gửi qua email: phongkhtc@tuaf.edu.vn.

Nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị thông báo tới toàn thể cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị được biết và thực hiện ./.

Nơi nhận: *ND*

- Như trên (để thực hiện);
- BGH (để báo cáo);
- Lưu VT, KHTC.



HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. *Trần Văn Điền*

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

ĐƠN VỊ:.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**MẪU KÊ KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN
PHỤC VỤ MỞ TÀI KHOẢN THẺ ATM AGRIBANK**

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số điện thoại liên hệ	Ghi chú

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯỜI LẬP

Ghi chú: Tất cả tài khoản thẻ ATM Agribank của CBVC, cán bộ hợp đồng của Trường đều được Ngân hàng Agribank miễn phí đăng ký dịch vụ thấu chi (*) với hạn mức thấu chi là: 50.000.000 đồng/thẻ (Năm mươi triệu đồng)

Dịch vụ thấu chi: Là hình thức vay tiền qua thẻ, cho phép chủ thẻ chi vượt quá số dư hiện có trong tài khoản với mức lãi suất theo mức quy định của ngân hàng Agribank tính theo ngày.